

หัวเฉียวรับเพิ่มกว่า2พันที่นั่ง

- ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ - สังคมศาสตร์
- ผ่านออนไลน์-สมัครตรงที่มหา'ลัย



อุไรพรณ เจนวาณิชยานนท์

ผศ.ดร.อุไรพรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่สองเพิ่มเติมจากรับตรงและผ่านแอดมิชชัน โดยสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 โดยยื่นคะแนนโอเน็ต GAT, PAT พร้อมกับสอบสัมภาษณ์ ส่วนสายสังคมศาสตร์จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกจะดูจากคะแนนสะสมเพิ่มผลงานและการสัมภาษณ์ ส่วนการสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครทางออนไลน์ที่ <http://admission.hcu.ac.th> ซึ่งขณะนี้ที่มีว่างสามารถรับได้อีกประมาณ 2 พันคนจากยอดรับทั้งหมดของปีที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,400 คน ซึ่งถือเพิ่มขึ้นจากยอดปีที่แล้วเล็กน้อย และว่าหากย้อนไปในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนนักศึกษาไม่ได้ลดลงแต่ยอดอาจจะไม่หรือหว่าเหมือนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เนื่องจากเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งที่ปริมาณหรือแสวงหากำไร มากกว่าคุณภาพบัณฑิตที่จะจบออกไป ซึ่งผลการสำรวจบัณฑิตพบว่าอัตราการมีงานทำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งจุดแข็งนอกจากตัวหลักสูตรแล้ว คุณภาพอาจารย์ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะการมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่สูง มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทำให้การออกกลางคัน

ค่อนข้างน้อย

“ต้องบอกว่าอินพุตของเราที่เข้ามา โดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพคะแนนสูงมาก และเราก็มีการสอบและคัดเลือกอย่างเข้มข้น ส่วนสายสังคมศาสตร์การแข่งขันอาจจะไม่สูงนัก และการคัดเลือกอาจจะไม่เข้มข้นมาก ก็ดูจากการสัมภาษณ์ บุคลิก ทัศนคติ และก็ความตั้งใจในการเข้ามาเรียน แต่ทุกสาขาเอาต์พุตที่ออกไปต้องมีคุณภาพ โดยเฉพาะทักษะด้านการปฏิบัติวิชาชีพและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่งถ้าเป็นเอกด้านภาษาจีนต้องไปเรียนที่จีนอย่างน้อย 1 ปี และตอนนี้เราเตรียมสร้างห้องแล็บให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง จะเซล์ฟ เลิร์นนิ่งที่ใหญ่และทันสมัยมาก และก็มีจัดสอบภาษาซึ่งตอนนี้ยังไม่บังคับ แต่ต่อไปเด็กทุกคนจะต้องสอบทั้งก่อนเข้ามาและก่อนจบ ผศ.ดร.อุไรพรณ กล่าว

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว กล่าวถึงข้อกังวลกรณีในเรื่องค่าเล่าเรียนที่อาจจะมองว่าสูงสำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพว่า ค่าเล่าเรียนอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนในสาขาเดียวกัน เช่น สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เรียน 4 ปีค่าเรียนอยู่ที่ 4 แสนบาท ส่วนหลักสูตร 6 ปีอยู่ที่ 9 แสนบาท ส่วนสายสังคมศาสตร์ทุกหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 2 แสนต้นๆ เท่านั้น ซึ่งหากมองจากคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งที่มีมหาวิทยาลัยลงทุนเพื่อนักศึกษาถือว่าคุ้มค่า ปีนี้อมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหอพัก สนามกีฬาซึ่งลงทุนไปรวม 300 ล้านบาท ขยายโรงอาหารเพิ่ม ขยายระบบอีเลิร์นนิ่ง ขณะนี้จัดไปแล้วกว่า 300 วิชา และตั้งเป้าปี 2557 จะใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งหมดทุกวิชา พร้อมปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้เรียน รวมไปถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ-ไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจที่สอนเป็นภาษาจีนและที่เพิ่งเปิดใหม่คือ สาขาวิชาธุรกิจจีน และหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน และปีหน้าจะเปิดปริญญาเอกการสอนภาษาจีน ผศ.ดร.อุไรพรณกล่าวในตอนท้าย